

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายราเชนทร์ ขนอม	ประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
๒	นายพะเยาว์ รอดทัพ	รองประธานสภาฯ	พะเยาว์ รอดทัพ	
๓	นายธวัชชัย ไชยเทพ	เลขานุการสภาฯ	ธวัชชัย ไชยเทพ	
๔	นายพิพัฒน์ มีเมือง	สท.เขต ๒	พิพัฒน์ มีเมือง	
๕	นายภักทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ	สท.เขต ๒	ภักทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ	
๖	นายธีระพล อังคณานนท์	สท.เขต ๑	ธีระพล อังคณานนท์	
๗	นางสุจินดา จริยะวัฒนา	สท.เขต ๑	สุจินดา จริยะวัฒนา	
๘	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	สท.เขต ๑	ณัฐวุฒิ ทองใหญ่	
๙	นายวัชระ วิชัย	สท.เขต ๑	วัชระ วิชัย	
๑๐	นายอภิชาติ ทองสม	สท.เขต ๒	อภิชาติ ทองสม	
๑๑	นายมนัส ใจเหมาะ	สท.เขต ๒	มนัส ใจเหมาะ	
๑๒	นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย	สท.เขต ๒	อุทัยวัลย์ ใจสบาย	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุกี้ สมทรง	สท.เขต ๑	สุกี้ สมทรง	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไมตรี พรหมพิชิต	นายกเทศมนตรี	ไมตรี พรหมพิชิต	
๒	นายกัมพล มีชัย	รองนายกเทศมนตรี	กัมพล มีชัย	
๓	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายกเทศมนตรี	อภิชาติ ใจสบาย	
๔	นายรักเกียรติ ทองจันทร์	เลขานุการนายก	รักเกียรติ ทองจันทร์	
๕	นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	จักรกฤษณ์ อังคณานนท์	
๖	นายเดชากร แก่นเมือง	บุคลากร	เดชากร แก่นเมือง	
๗	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	อารีทิพย์ จิตอารีย์	
๖	นายวิจิตร ชัยหาญ	ช่างไฟฟ้า	วิจิตร ชัยหาญ	
๗	นางจันทิรา พูนนวล	หัวหน้ากองคลัง	จันทิรา พูนนวล	
๘	นายทงศักดิ์ ชับมัน	หัวหน้ากองช่าง	ทงศักดิ์ ชับมัน	
๙	นางสาวจุฑาทิพย์ ใจรังษี	พนักงานจ้างทั่วไป	จุฑาทิพย์ ใจรังษี	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายธวัชชัย ไชยเทพ

เลขาธิการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภา
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ และข้อ
๒๑ กำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดสมัย
ประชุมสามัญของสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ในคราว
ประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ และสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสมัย

สามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ -

๒ มีนาคม ๒๕๕๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นายราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ การ
ประชุมก็ต้องขอทักทายผู้เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ

แนะนำพนักงานเทศบาลโอน/ย้าย

- นายเดชากร แก่นเมือง ตำแหน่ง บุคลากร ย้ายมาจากเทศบาล

ตำบลขนอม เริ่มรับตำแหน่ง วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- นายจักรกฤษณ์ อังคนานนท์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ย้ายมาจากเทศบาลตำบลท้องเนียน เริ่มรับตำแหน่ง

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

- นางสาวลักษณ์ ผิวสุข ตำแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา ตำแหน่ง

เดิม ณ เทศบาลตำบลอ่าวขนอมคือนักวิชาการศึกษา เริ่มรับ

ตำแหน่ง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ สมาชิกท่านใดจะแก้ไข
ส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา ๑๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ	- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
	- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่
ประธานสภาฯ	๕.๑ พิจารณาขอขยายเวลาการจัดทำ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภา
นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีฯ	เนื่องจากการจัดทำ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจะต้องให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณนี้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ทันตามที่ระเบียบได้กำหนดไว้แน่นอน เพราะมีหลายอย่างที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการที่มีความเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีความรอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายประจำ ในหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวมถึงเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน ค่าตอบแทนต่างๆ ได้เพิ่มสูงขึ้น และในส่วนของฝ่ายโยธาก็มีงานเยอะมาก ฉะนั้น ผมจึงได้ดำเนินการตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ตามข้อ ๒๔ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นญาติเสนอต่อประธานสภา ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไปแล้ว และสิ่งที่ต้องแจ้งต่อสภา คือ จะต้องให้ประชาชนกับประชาชนให้มากที่สุดซึ่งจะต้องมีความรอบคอบเหมาะสมในการนำภาษีที่ได้รับจากประชาชนมาทำร่างเทศบัญญัตินี้ จึงไม่สามารถที่จะให้เสร็จสิ้นก่อน ๑๕ สิงหาคมนี้ได้ จึงขอเสนอให้สภาได้พิจารณา ขอขยายเวลาไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอขอบคุณมาก
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	รับรองเต็มสภา ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	๕.๒ พิจารณาจ้างเหมาปรับปรุงห้องกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภา
นายกำพล มีชัย รองนายกเทศมนตรีฯ	เนื่องจากตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มารับตำแหน่งโอน/ย้ายเพิ่มขึ้น งานและภาระที่เทศบาลต้องรับผิดชอบก็เพิ่มมากขึ้น แต่อาคารและห้องทำงานก็มีจำกัด จึงจำเป็นต้องปรับปรุง ขยายการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในส่วนกองช่าง ตามเอกสารรายละเอียดได้แจกให้กับสมาชิกไปกับการประชุมไปแล้ว ซึ่งตามระเบียบข้อกฎหมายจะต้องให้สภาได้พิจารณาในการอนุมัติ เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒

และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ฉะนั้น ขอให้สมาชิกได้ดูรายละเอียดแบบประมาณค่าก่อสร้าง
ซึ่งใช้งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งตั้งไว้ในข้อบัญญัติปี ๒๕๕๕ หมวด ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หน้า ๑๕/๒๓ ตั้งไว้
๕๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป
ขอขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม
นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ สท. เขต ๒	มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม จากเอกสารซึ่งมีงบประมาณอยู่ ๓๕,๐๐๐ บาท แต่ประมาณราคาไว้ ๓๕,๕๘๒.๔๐ จะเห็นว่ามีงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมด ๓๕,๕๘๒.๔๐ บาท เกินอยู่ ๕๘๒.๔๐ บาท จึงไม่ทราบว่าจะดำเนินการ อย่างไร จึงขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วย
นายกำพล มีชัย รองนายกเทศมนตรีฯ	ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้ตั้งข้อสังเกตเพราะประมาณราคาไว้ทั้งหมด ๓๕,๕๘๒.๔๐ บาท แต่ที่ได้แจ้งต่อสภา คือ ๓๕,๐๐๐ บาท เพราะเป็นส่วน ที่ต้องจ่ายจริง เนื่องจากสามารถตกลงราคากับผู้ว่าจ้างได้ โดยผู้ว่าจ้างลดเงิน ส่วนที่เกินให้เรียบร้อยแล้ว จึงต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้ตั้งข้อสังเกต รู้จักรอบคอบ รู้จักอภิปราย จึงขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกบ้าง ถ้าไม่มีจะ ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	อนุมัติเต็มสภา ๑๑ คน
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ	๖.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ขอเชิญนายกหรือผู้ได้รับมอบหมายได้รายงานให้สภา ทราบ
นายกำพล มีชัย รองนายกเทศมนตรีฯ	วันนี้กระผมได้ทำหน้าที่ในประเด็นนี้เป็น ๒ กรณี คือ ประเด็นแรกขอรายงาน ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ จนถึงฉบับ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ แทนนายก ประเด็นที่สอง ทำหน้าที่เป็นประธาน คณะกรรมการในชุดนี้ซึ่งยังไม่หมดวาระสภาได้แต่งตั้งไว้ตั้งแต่ยังเป็น อบต. ขอนแก่น ซึ่งเอกสารรายละเอียดก็ได้ส่งไปพร้อมวาระการประชุมไปเรียบร้อยแล้ว แล้ว โดยคณะกรรมการสรุปไว้เพื่อให้เทศบาลตำบลขอนแก่น ได้นำไปเป็น แนวทางในการทำเทศบัญญัติและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ไว้เป็น ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จะต้องหาทางป้องกันความ เสียหายอันเกิดจากอุทกภัย โดยการขุดลอกคลอง คุ้ระบายน้ำ ก่อนถึงฤดูฝน ไม่ใช่ให้เกิดก่อนแล้วจึงแก้ไขส่วนที่บริเวณหน้าร้าน เทอดศักดิ์ค้าไม้ที่เมื่อถึง

ฤดูฝนน้ำจะไหลผ่านบนถนนตลอด จึงขอให้เทศบาลได้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไปและอีกอย่างคือ เรื่อง ป้ายบอกเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆ ควรมีให้ครบครัน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และโครงการพระราชดำริ เช่น โครงการบ้านเกิดไถ่องค์กรชาชนย์ โครงการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ งานด้านสาธารณสุข ป้ายหรือสัญลักษณ์จุดเสี่ยงภัยในการเล่นน้ำทะเล ทางลงทะเลที่เป็นสาธารณะ เป็นต้น

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ควรมีแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม ป่าชายเลน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชุมชนและให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และป่าไม้ อีกอย่างคือจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน และในอำเภอขนอมควรมีที่ทิ้งขยะรวมกันทุก อบต.และเทศบาล ที่หมู่ที่ ๑๔ ต.ขนอม หรือสร้างเตาเผาขยะเพื่อใช้ร่วมกัน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล โดยประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการว่าสัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหนกับงบประมาณ และควรเปิดกรอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน จึงขอแจ้งให้สภาได้ทราบแค่นี้ ต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงได้ชี้แจงเพิ่มเติมขอบคุณมาก

นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๓๐(๖) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ดำเนินการติดตามและรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ต่อปลัดเทศบาลซึ่งในขณะนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ และประกาศให้ประชาชนทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยในวันนั้น ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ซึ่งได้รับการมอบหมายจากนายกเทศมนตรี จะได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับดังกล่าวให้สภาท้องถิ่นทราบ เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะจากการติดตามไปใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาตำบลขนอมต่อไป

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้าง ซึ่งเรื่องนี้เป็นกรแจ้งให้สภาได้รับทราบแค่นั้น ถ้าฟังดูก็มีรายละเอียดมากอยู่แล้ว เอกสารก็มีอยู่แล้ว ถ้าไม่มีผู้ใดจะถามอีกก็จะดำเนินการในวาระต่อไป

- ประธานสภา** ๖.๒ แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจง
- นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งต้องแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอมทราบว่า คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ซึ่งเป็นองค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ และได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฉบับดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอมได้อนุมัติ และประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงขอแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
- นายกำพล มีชัย
รองนายกเทศมนตรีฯ** ขอแจ้งให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมโครงการตากปลาทรายครั้งที่ ๘ หมู่ ๘ ที่ชายทะเลบริเวณเรือนอิศรา บ้านในเพลา ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือช่วงเช้าพิธีเปิด เวลา ๐๗.๓๐ น. ช่วงบ่ายเลี้ยงสังสรรค์เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. รายละเอียดติดต่อผู้ใหญ่มาเนก เสือทอง หรือ สท.พะเยาว์ รอดทัพ ซึ่งเทศบาลตำบลอ่าวขนอมสนับสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท นอกนั้นก็หน่วยงานอื่นและเอกชนรวมถึงประชาชนชนทั่วไป ฉะนั้น จึงขอให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมด้วย
- นายอภิชาติ ใจสบาย
รองนายกเทศมนตรีฯ** ขอชี้แจงถึงการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งงานที่รับผิดชอบได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานเบี่ยงชีผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ งานการเกษตร ซึ่งเพิ่งฉีควัคซีนให้กับ โค กระบือ เพ็ญเสร็จ ซ่อมไฟฟ้าที่ได้รับแจ้งก็ดำเนินการได้หมด ฝ่ายโยธางานที่กำลังดำเนินการอยู่หลายประการ คิดว่าคงจะสำเร็จตามที่ตั้งไว้ ส่วนงานพัฒนาชุมชน ก็กำลังฝึกอบรมอาชีพอยู่ในทุกๆ หมู่บ้าน จึงขอแจ้งให้ทราบแค่นี้
- นายพะเยาว์ รอดทัพ
รองประธานสภาฯ** ขอชี้แจงเพิ่มเติมถึงโครงการตากปลาทราย ซึ่งได้จัดในพื้นที่หมู่ที่ ๘ บ้านในเพลา ซึ่งผมก็บ้านเรือนอยู่ในเพลา จึงขอย้ำว่าถ้าผู้ใดสนใจจะร่วมกิจกรรมตากปลาทราย ถึงแม้จะไม่มีเรือก็ทางกรรมการได้เตรียมเรือไว้ให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ร่วมสมัครกันได้ และขอเชิญร่วมกิจกรรมกันทุกๆ คน ขอขอบคุณมาก
- นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย
สท.เขต ๒** มีชาวบ้านฝากถามถึงการบริการน้ำของเทศบาลซึ่งไม่มีความชัดเจน เมื่อขอแล้วไม่รู้จะได้น้ำไหน เพราะชาวบ้านเดือดร้อนมาก จึงขอให้ผู้รับผิดชอบได้แจ้งด้วยว่าเมื่อขอแล้วจะได้น้ำไหน ขอขอบคุณมาก

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรีฯ

ขอชี้แจงเรื่องน้ำทางเทศบาลโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน โดยตอนนี้ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ด้วย แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า งานป้องกันฯ ไม่ใช่ส่งน้ำให้กับประชาชน อย่างเดียว ตอนนี้เป็นหน้าแล้งก็เกิดเหตุไฟไหม้ประจำ ทางเทศบาลต้องไป ระงับเหตุ จึงทำให้การส่งน้ำที่มีคิวอยู่แล้วล่าช้า ซึ่งบางวันก็มีไฟไหม้ ๒-๓ แห่ง บางครั้งก็เป็นช่วงกลางคืนด้วย ซึ่งผม รองแดง ประธานสภาและอีก หลายๆ คนก็เข้าไปช่วยดูแลด้วยเกือบทุกครั้ง จึงขอยืนยันว่าเรื่องน้ำทาง เทศบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ แต่การบริการอาจจะล่าช้าไปบ้างอย่างไร ได้แจ้ง จึงขอให้สมาชิกได้ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย

นายกำพล มีชัย
รองนายกเทศมนตรีฯ

ในเรื่องน้ำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้หารือกันตลอด ซึ่งขณะนี้ นายกได้ออกคำสั่งให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อกลางวัน จะให้บริการน้ำแก่ประชาชน กลางคืนอาจจะเกิดไฟไหม้จะได้ระงับเหตุได้ทัน เมื่อได้รับแจ้ง แต่ถ้าจะให้ยืนยันว่าจะได้วันไหน เวลาใด ก็คงจะบอกไม่ได้ เพราะไม่รู้เหตุการณ์ที่อาจเกิดกะทันหัน คือเรื่องไฟไหม้เมื่อไหร่ กลัวจะเป็น การโกหกประชาชน จึงขอแจ้งว่าทุกคนที่มาเขียนขอน้ำไว้แล้ว จะได้ตาม ลำดับทุกคน โดยขอให้เขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วย

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่
สท. เขต ๑

อยากสอบถามฝ่ายโยธาเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่หมู่ที่ ๔ ซึ่งได้สร้างกำแพงติด กับถนน ซึ่งถ้าดูแล้วไม่สวยงาม จึงไม่แน่ใจว่าได้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

นายทองศักดิ์ ชับมัน
หัวหน้ากองช่าง

เรื่องนี้ได้ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องทุกอย่าง คือ กรณีการสร้างบ้านใน หมู่ที่ ๔ กำแพงติดกับขอบถนนนั้น ขอแจ้งว่าสร้างตามที่เอกสารในโฉนดมี อยู่จริง โดยได้สำรวจเรียบร้อยแล้ว จึงชี้แจงแค่นี้

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะพูดหรือสอบถาม อะไรในสภาอีกบ้าง เชิญได้ ถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ธวัชชัย ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา จริยะวัฒนา
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง
(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) อนุรักษ์ ทองใหญ่
(นายอนุรักษ์ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ
(นายราเชนทร์ ขนอม)
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ)
(นางสุภาณี สมทรง)

(ลงชื่อ)
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ประธานสภาฯ
(นายราเชนทร์ ขนอม)
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) ธวัชชัย ไชยเทพ เลขาธิการสภาฯ
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา จริยะวัฒนา
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง
(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) มนัส ใจเหมาะ
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) อนุรักษ์ ท่องใหญ่
(นายอนุรักษ์ ท่องใหญ่)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ
(นายราเชนทร์ ขนอม)
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูภิตติกุล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

